



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ  
เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาของรัฐและ  
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สภาการแพทย์แผนไทย  
รับรอง ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบคุณสมบัติและวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของ  
คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๖) แห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย  
ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทนและการเลือกกรรมการ  
เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ จึงออก  
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขา  
การแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น  
อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

๒. สถาบันอุดมศึกษาใด เห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมหนังสือ  
นำส่งเพื่อขอเสนอรายชื่อเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะในวันและ  
เวลาทำการของสภาการแพทย์แผนไทย) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือยื่นด้วยตนเอง ถึง  
ประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ ณ สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร ๑ ชั้น ๔  
ตึกกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๓. สามารถตรวจสอบข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทยที่  
[www.thaimed.or.th](http://www.thaimed.or.th) หรือ Page Facebook ชื่อ สภาการแพทย์แผนไทย และ ณ สำนักงานสภาการแพทย์-  
แผนไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปภัสร เจียมบุญศรี)

ประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

## บัญชีรายชื่อ

สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สภากาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ลำดับ	รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา	คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า หรือภาควิชา	หมายเหตุ
๑	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๒	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๔	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	
๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	
๖	สถาบันพระบรมราชชนก	๑. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ๒. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ๓. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี	ให้สถาบัน พระบรม ราชชนก เสนอ รายชื่อ ผู้แทนหนึ่ง รายชื่อ
๗	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	คณะพยาบาลศาสตร์	
๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	
๙	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	
๑๐	มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	
๑๑	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	คณะวิทยาศาสตร์	
๑๒	มหาวิทยาลัยรังสิต	วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	
๑๓	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
๑๔	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คณะการแพทย์แผนไทย	
๑๕	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ	
๑๖	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	

